

## "แผ่นดินถล่ม" มหันตภัยหน้าฝน!

### แผ่นดินถล่ม



ภัยธรรมชาติไม่ใช่เรื่องไกลตัว ของคนไทย อีกต่อไปแล้วนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โคลนยักษ์สีนามิถล่ม 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน ของไทยพังราบคาบ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2547 เป็นต้นมา เหตุการณ์ดินถล่ม แผ่นดินแยก หลุมยุบ ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทุกภาค ของประเทศ

ถือเป็นมหันตภัยใกล้ตัว ที่สร้างความหวาดผวให้กับคนไทย

ไม่ต้องพูดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหว รอบบ้าน ทั้ง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ ที่เกิดขึ้นถี่ยิบ และคร่าชีวิตผู้คนมากมาย

แถมนักวิชาการหลายสำนักยังออกมาตอกย้ำว่า อาจเกิดสีนามิรอบ 2 ได้ เนื่องจากประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั้น มีผืนแผ่นดินและผืนน้ำติดกัน ดังนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์จะส่งผลกระทบต่อ

หนักบ้าง เบาบ้าง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเหตุการณ์นั้นๆ

เหตุการณ์สีนามิ 26 ธ.ค.2547 คงเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าภัยธรรมชาตินั้น เกิดขึ้นได้ทุกที่ที่ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับประเทศใด

ประเทศไทยนั้น ล่าสุด กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกมาเตือนภัยว่า มีพื้นที่เสี่ยงภัย ที่จะเกิด แผ่นดินถล่ม ใน 51 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ 15 จังหวัด ภาคใต้ 14 จังหวัด ภาคอีสาน 9 จังหวัด ภาคกลาง 7 จังหวัด ภาคตะวันออก 6 จังหวัด

หากเจาะลึกลงไปจะพบว่าพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นมีถึง 250 อำเภอ 692 ตำบล และ 2,355 หมู่บ้านทั่วประเทศ

โดย 321 หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงสูง

“ที่ต้องออกมาเตือนภัยช่วงเวลานี้ เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝน การเกิด แผ่นดินถล่มจะเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สีนามิ ส่งผลให้มี



การเคลื่อนตัวของแผ่นดินรวมทั้งมีรอยแตกจากแผ่นดินไหว ที่บางครั้งเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ ประกอบกับตั้งแต่เดือน มี.ค.-พ.ค. 2548 เป็นช่วงฤดูร้อน ที่ในปีนี้นั้นกินเวลายาวนาน ทำให้ดินแตกเป็นแนวยาวในหลายพื้นที่ของประเทศ ดังนั้นเมื่อฝนตกลงมาชั้นดินจะอุ้มน้ำที่หนักเกินตัวเมื่อ รั้น้ำหนักไม่ไหวดินก็จะเริ่มปริแยกและถล่มลงมา” นายสมศักดิ์ โพธิ์สัตย์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ระบุถึงเหตุผลของการส่งสัญญาณเตือนภัยถึงชาวบ้าน

นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นประกอบด้วย อาทิ การตัดไม้ทำลายป่า จนไม่มีต้นไม้ยึดหน้าผาดิน การสร้างหมู่บ้านขวางทางน้ำ เป็นต้น



**ที่สำคัญเหตุการณ์ดินถล่ม แผ่นดินไหว มักจะเกิดขึ้นแบบฉับพลัน ไม่รู้เนื้อรู้ตัวถือว่าเป็นมหันตภัยหน้าฝน!**

จากสถิติของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า สถานการณ์แผ่นดินถล่มความรุนแรงมาก โดย

**วันที่ 22 พ.ย.2531** ที่บ้านกะทูนเหนือ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช มีผู้บาดเจ็บและตายประมาณ 230 คน บ้านเรือนเสียหายประมาณ 1,500 หลัง มูลค่าความเสียหายมากกว่า 1 พันล้าน



**30 ก.ค.2542** ที่กิ่ง อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหายมากมาย

**4 พ.ค.2544** ที่ อ.วังชัน จ.แพร่ เสียชีวิต 43 คน บ้านเรือนเสียหาย 18 หลัง รวมมูลค่า

100 ล้านบาท

**11 ส.ค.2544** ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เสียชีวิต 136 คน บาดเจ็บ 109 คน บ้านเรือนพังทลาย 188 หลัง มูลค่าความเสียหาย 645 ล้านบาท



**เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ซึ่งตามเป้าหมายจะทยอยทำให้ครบ 51 จังหวัด ภายในปี 2550” หัวหน้าฝ่ายธรณีพิบัติภัยฯ ระบุ**

สิ่งที่ทำได้ขณะนี้ คือ การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวัง เตือนภัย และเตรียมพร้อม ที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ดินถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง ที่มีฝนตกหนัก โดย **สังเกตสัญญาณอันตราย คือ มีรอยเลื่อนหรือแยกของ แผ่นดิน ระดับน้ำในลำห้วย สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สีของน้ำเป็นสีเหมือนสีของดินภูเขา มีเสียงดังอู้ อ้ออิ่งมากผิดปกติ เป็นต้น** หากพบเห็นต้องรีบแจ้ง เจ้าหน้าที่เพื่อหาทาง ป้องกันแก้ไขได้ทันเวลาที่ และสกัดกันโศกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น

**ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม** มองว่า การออกมาเตือนภัยของกรมทรัพยากรธรณี แม้หลายคนอาจจะมองว่าสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในพื้นที่ แต่เราขอมองในทางกลับกันว่า การส่งสัญญาณเตือนภัย และให้ความรู้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้น น่าจะเป็นเรื่องที่ดี เพราะหากชาวบ้านได้รู้ถึงที่มาที่ไป ตลอดจนจุดที่ควรสังเกตแล้ว ก็น่าจะช่วยสกัดกันเหตุการณ์เลวร้าย และ ความสูญเสียจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่นที่เกิดขึ้นกรณีคลื่นยักษ์สึนามิได้ในระดับหนึ่ง

**เพราะเพียงแค่นี้ชีวิต ก็มีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้สูญเสียกับความประมาท!!**

**"ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม"**

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ปีที่ 56 ฉบับที่ 17311 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2548